

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามยูโร, ข้อมูลจ้างงานสหรัฐหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามยูโร หลังข้อมูลการจ้างงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐ หนุนแรงซื้อสกุลเงินต่างๆ และสินค้าโภคภัณฑ์

*ยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วยหนุนความเชื่อมั่นที่มีต่อสินทรัพย์เสี่ยง

*กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือน ก.ค.พุ่งขึ้น 163,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 100,000 ตำแหน่ง

*แต่อัตราการว่างงานของสหรัฐ ในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 8.3% ซึ่งทำให้ยังมีความหวังว่า จะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ

*ความผิดหวังต่อการที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ไม่ได้ดำเนินการในทันทีในการแก้ปัญหาหนี้ในภูมิภาค ได้จางหายไปแล้ว ขณะที่นักลงทุนกำลังรอดูว่า ในเดือนหน้า อีซีบีจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมที่สูงมากของสเปนและอิตาลีได้อย่างไร

*วานนี้ ธนาคารกลางจีนประกาศว่า จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินมากขึ้นในครึ่งปีหลัง และปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อหนุนภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง

*ธนาคารกลางออสเตรเลีย(อาร์บีเอ) จะประชุมนโยบายในวันพรุ่งนี้ และนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 20 ราย ในผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า อาร์บีเอจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.604 บาท

*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.46/51 จาก 31.56/60 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.47/51 จาก 31.57/59 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.37/39 จาก 78.59 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2403/04 จาก 1.2380 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เข้านีบาทขึ้นตามยูโร ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ก็ช่วยหนุนขึ้นมา เพราะออกมาดีกว่าที่คาด" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นตามยูโร และสกุลเงินต่างประเทศ หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้มีแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง กลับเข้ามาในตลาด ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ก็ฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้ จะมีแนวตันอยู่ที่ 31.45 และแนวรับที่ 31.55/60

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้